



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.๐-๓๘๕๖-๒๓๐๐

ที่ ขบ ๐๖๓๒/๕๑๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรียน สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้หน่วยงานกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน (EB๑๗) เพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาระบบการดำเนินงานส่วนราชการให้ขับเคลื่อนภารกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม (เว็บไซต์ : <http://panus.cbo.moph.go.th/>) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวศรัญญา สุราเลิศ)  
นักวิชาการสาธารณสุข

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ กิตติหัตถยากร)  
สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี**

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	การดำเนินงาน
๑	ผู้ปฏิบัติงานงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ	- หนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความ ชบ ๐๖๓๒/ ว ๔๙๖ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงบริสุทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
๒	การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท	- ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน - แจ้งวาระประชุมประจำเดือนสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการเรียไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการและปฏิบัติตามคู่มือฯดังกล่าว - บันทึกข้อความ ชบ ๐๖๓๒/ว ๒๓๙ เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
๓	ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	- หนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความ ชบ ๐๖๓๒/ ว ๔๙๖ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงบริสุทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
๔	ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือ รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม เรื่องเจตจำนงบริสุทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	การดำเนินงาน
๕	ห้ามมิให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ มีการรับสินบน อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใด	- ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบ ให้แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง (ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
๖	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในการรับสินบน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนสนิมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (PANUS ZERO Tolerance) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๗	ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับ จงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ให้มีการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น	- หนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความ ชบ ๐๖๓๒/ ว ๔๘๗ เรื่องขอส่งประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

รับที่ 131/2563

แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม

วัน/เดือน/ปี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ...รายงานสรุปผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม  
มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามประกาศเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Ling ภายนอก.....-

หมายเหตุ.....-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวศรีัญญา สุราเลิศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายสมศักดิ์ กীরดีหัตถยากร)

สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสุขุม ศรีม่วง)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓